

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP
HUYỆN ỦY LAI VUNG

*

Số 1117-CV/HU
Công bố và tuyên truyền
các sự kiện nổi bật của Huyện
năm 2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lai Vung, ngày 26 tháng 12 năm 2023



- Kính gửi:*
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ,
 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện,
 - Các tổ chức chính trị - xã hội Huyện,
 - Các cơ quan Thông tin đại chúng Huyện,
 - Thành viên HĐ bình chọn sự kiện nổi bật Huyện,
 - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện,
 - Trang Thông tin điện tử UBND Huyện.

Nhằm kịp thời ghi nhận, đánh giá, tôn vinh và tuyên truyền những kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của toàn Đảng bộ huyện sau một năm hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương và làm tư liệu biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ địa phương trong gian đoạn tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện uỷ công bố **05 sự kiện** nổi bật của Huyện năm 2023 như sau:

1. Sự kiện thứ 1: Nghề làm nem Lai Vung được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghề làm Nem ở huyện Lai Vung ra đời vào khoảng năm 1960. Người đầu tiên nghĩ và làm ra món nem Lai Vung là bà Nguyễn Thị Mặn (Tur Mặn) ở ấp Tân Khánh, xã Tân Thành (nay thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Nem chủ yếu được bà Tur làm để cúng trong các dịp lễ giỗ, Tết. Bà con trong vùng ăn thử thấy ngon, lạ miệng lại có thể bảo quản dùng dần được cả tuần nên nhiều người lấy làm thích thú tìm đến bà Tur học nghề làm Nem mang ra chợ Lai Vung để bán. Ban đầu nem Lai Vung chỉ bán nhỏ lẻ ở các chợ, được nhiều người ưa chuộng nên Nem bán rất chạy. Dần dần theo chân những người bán vào các bến xe, bến phà và ra khắp các tỉnh thành trong nước.

Qua hơn 60 năm phát triển, đến nay toàn huyện Lai Vung có hơn 20 cơ sở sản xuất nem, với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Giáo Thơ, Út Thẳng, Hoàng Khánh, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Tư Minh... tổng sản lượng Nem làm ra hàng trăm nghìn chiếc mỗi ngày, giá trị tổng sản lượng ước đạt trên 60 tỷ đồng/năm.

Năm 2012, Nem Lai Vung được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận nằm trong top 10 đặc sản nem, chả nổi tiếng Việt Nam. Năm 2013, Nem Lai Vung nằm trong top 50 đặc sản quà tặng Việt Nam lần thứ nhất do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công bố.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nghề, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất nem Lai Vung không ngừng đầu tư về máy móc, cũng như cơ sở vật chất để cải thiện chất lượng sản phẩm của mình, chú trọng thiết kế bao bì sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại. Đặc biệt, một số cơ sở làm Nem Lai Vung đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có giá trị 10 năm.

Ngày 10/11/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3409/QĐ-BVHTTDL “về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” đối với Nghề thủ công truyền thống- Nghề làm nem Lai Vung (xã Tân Thành, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Những chiếc Nem Lai Vung góp phần làm phong phú kho tàng ẩm thực trên quê hương Đồng Tháp rói riêng, Việt Nam nói chung. Khai thác giá trị nghề Nem Lai Vung để phát triển du lịch sẽ là thế mạnh để tỉnh Đồng Tháp đa dạng hơn sản phẩm du lịch và thu hút thêm nhiều du khách. Bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế - xã hội, hình thức du lịch này cũng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo, tạo dựng hình ảnh địa phương.

2. Sự kiện thứ 2: Lễ hội Quýt hồng Lai Vung lần thứ I - năm 2023 đã được tổ chức thành công

Sự kiện do Báo Nông nghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đồng tổ chức với chủ đề “Khát vọng vươn lên”. Lễ hội Quýt hồng lần thứ I diễn ra từ ngày 05/01/2023 - 08/01/2023 với hơn 15 hoạt động chính đã thu hút trên 40.000 ngàn lượt du khách đến với Lai Vung.

Lễ hội Quýt hồng đã góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh địa phương và sản phẩm Quýt hồng đến các doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài huyện. Từ đó khẳng định tiềm năng phát triển của Quýt hồng, thúc đẩy phát triển du lịch, nông sản theo chiều sâu và bền vững. Đồng thời, nâng cao nhận thức từ hệ thống chính trị đến người dân Lai Vung về phát huy tiềm năng, khơi dậy nguồn lực và khát vọng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

Sau Lễ hội Quýt hồng lần thứ 1, Lai Vung đã tiếp đón trên 53.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm, tăng gấp 4 lần so với năm 2022. Doanh thu đạt trên 17 tỷ đồng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tiêu thụ Quýt hồng và phát

huy giá trị nghề trồng Quýt hồng truyền thống, giữ vững thương hiệu Quýt hồng Lai Vung. Đây cũng là giải pháp cụ thể của địa phương trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

3. Sự kiện thứ 3: Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, phổ biến nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện

Để tạo sự lan tỏa tích cực các gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện, từ đó góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện việc bồi dưỡng, phổ biến nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo¹.

Thực tế thời gian qua cho thấy rõ hiệu quả của việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Lai Vung đã được phát huy, tập trung vào việc cán bộ, đảng viên biết vận dụng vào giải quyết có hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Trong đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các chi, đảng bộ cơ sở đã có những chỉ đạo quyết liệt từng vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng các mô hình tự quản. ...

Đồng thời cũng đã kịp thời phát hiện, biểu dương nhân tố tích cực, nhất là gương điển hình trong các phong trào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp. Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về mọi mặt, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phê bình; giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

¹ Kế hoạch số 159-KH/HU ngày 29/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bồi dưỡng phổ biến nhân rộng các gương điển hình, cách làm hay hiệu quả trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Huyện.

Theo đó, Lai Vung đã và đang có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo gương Bác, được các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện như: trong công tác lãnh chỉ đạo có mô hình “Dân vận khéo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; về phát triển kinh tế có mô hình: “Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp”, “Tổ hùn vốn”, “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên khởi nghiệp”; về văn hóa xã hội có mô hình “Tuyến đường không tai nạn giao thông”; mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Tổ thu gom rác”, Mô hình “Ngày thứ 7 đoàn kết”, về hoạt động thiện nguyện có mô hình: “Xã hội hoá cầu, đường nông thôn”, mô hình “Cát nhà tình thương”, “Hũ gạo tình thương”,...

Kết quả từ năm 2021 đến 2023, toàn Huyện đã biểu dương, khen thưởng 85 tập thể, 370 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó: cấp cơ sở khen thưởng 45 tập thể; 258 cá nhân; cấp Huyện khen 40 tập thể, 112 cá nhân). Đặc biệt, có 01 tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 01 cá nhân tham gia Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023”- là 01 trong 67 cá nhân trong cả nước được Trung ương tôn vinh điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 01 tập thể nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh; 01 tập thể nhận Thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 04 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Việc Đảng bộ Lai Vung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, phổ biến nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ vào thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, để từ đó cùng với Đảng bộ, Chính quyền địa phương xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

4. Sự kiện thứ 4: Lai Vung hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn Huyện

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ngày 30/6/2023 về kêu gọi Nhân dân đăng ký kích hoạt tài khoản Định danh điện tử; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 02/8/2023 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh về việc thực hiện chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn Tỉnh. Ủy ban Nhân dân Huyện Lai Vung đã xây dựng Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 03/8/2023 về thực hiện chiến dịch “30 ngày, đêm” (từ ngày 05/8 đến ngày 04/9/2023) tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn Huyện đồng thời tổ chức Lễ ra quân thực hiện chiến dịch.

Xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt để hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt 70.453 tài khoản Định danh điện tử từ đó Ủy ban Nhân dân Huyện chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trước thời gian; giao Công an Huyện là cơ quan Thường trực tham mưu tổ chức thực hiện chiến dịch, huy động lực lượng thành lập các Tổ hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử liên tục 15 giờ/ngày không nghỉ thứ bảy chủ nhật và ngày lễ.

Theo theo Kế hoạch số 264/KH-UBND của UBND Tỉnh giao huyện Lai Vung phải hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt 70.453 tài khoản Định danh điện tử trước ngày 25/9/2023, tuy nhiên xét điều kiện các nguồn lực trên địa bàn; Tổ Đề án 06 Huyện họp bàn thống nhất xây dựng Kế hoạch “30 ngày, đêm” thực hiện chiến dịch tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn Huyện. Sau 10 ngày thực hiện chiến dịch Tổ Đề án 06 Huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 10 ngày để kiểm điểm, đánh giá kết đạt, chưa đạt chỉ tiêu ngày đối với các Tổ Đề án 06 cấp xã các khó khăn, vướng mắc đồng thời kiến nghị đề xuất giải pháp thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

Với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 các cấp trên địa bàn huyện đến hết ngày 30/8/2023 huyện đã thu nhận cài đặt 98.046 hồ sơ; kích hoạt 70.941/70.453 tài khoản, vượt chỉ tiêu 100,7% (trong đó mức 1 = 24.193; mức 2 = 46.748).

Huyện Lai Vung phấn đấu quyết liệt hoàn thành việc cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn Huyện nhằm giúp công dân tiết kiệm được tối đa thời gian, chi phí đi lại trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính công, giảm tối đa các loại giấy tờ phải mang theo và dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin,

5. Sự kiện thứ 5: Lai Vung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn

Xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Lai Vung đã tập trung lồng ghép các nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cũng như ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tích cực, tự nguyện hiến đất, nguyên vật liệu và tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động của đông đảo người dân và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2023, toàn huyện đã huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội ở nông thôn, với tổng kinh phí 330.809.760.000 đồng (bao gồm vận động xã hội hoá là 135.215.920.000 đồng); các Đội thi công cầu đường Huyện, các xã, thị trấn và Nhân dân đóng góp 217.641 ngày công lao động (quy ra tiền trên 48 tỷ đồng). Cụ thể:

- Hoàn thành 374 cầu bê-tông, với tổng kinh phí 124.754.350.000 đồng (nhà nước hỗ trợ 37.037.500.000 đồng; Nhân dân đóng góp 87.716.850.000 đồng, cùng 150.084 ngày công).

- Hoàn thành đò bê-tông đường với tổng chiều dài 171.757 mét, tổng kinh phí 189.117.270.000 đồng (nhà nước hỗ trợ 150.832.170.000 đồng; Nhân dân đóng góp 38.285.100.000 đồng, cùng 47.850 ngày công).

- Hoàn thành trải đá đường 430.909 mét, với tổng kinh phí 11.153.450.000 đồng (nhà nước hỗ trợ 6.616.170.000 đồng; Nhân dân đóng góp 4.537.280.000 đồng, cùng 19.707 ngày công).

- Hoàn thành Thấp sáng đường quê với tổng chiều dài 143.773 mét, tổng kinh phí 5.784.690.000 đồng (nhà nước hỗ trợ 1.108.000.000 đồng; Nhân dân đóng góp 4.676.690.000 đồng).

Riêng năm 2023, Huyện đã bắt mới được 32 cầu bê-tông (tổng kinh phí 16.443.000.000 đồng: nhà nước hỗ trợ 4.836.000.000 đồng, Nhân dân đóng góp 11.607.000.000 đồng cùng 13.242 ngày công); đò 20.963 mét bê-tông đường (tổng kinh phí 19.637.100.000 đồng: nhà nước hỗ trợ 15.522.000.000 đồng, Nhân dân đóng góp 4.115.100.000 đồng cùng 1.512 ngày công); hoàn thành trải đá 36.292 mét đường (tổng kinh phí 916.590.000 đồng: nhà nước hỗ trợ 688.000.000 đồng; Nhân dân đóng góp 305.590.000 đồng cùng 1.115 ngày công); thực hiện được 1.140 mét Thấp sáng đường quê (tổng kinh phí 62.700.000 đồng hoàn toàn do Nhân dân đóng góp).

Với số lượng những công trình giao thông nông thôn và sự hài lòng của người dân ở địa phương đã cho thấy huyện Lai Vung đã và đang phát huy được nội lực gắn với thực hiện có hiệu quả việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn. Từ đó, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên đây là 05 sự kiện nổi bật của huyện năm 2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh, Trang Thông tin điện tử, các cuộc họp, hội nghị, các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chi tổ hội và trong họp chi bộ bằng hình thức phù hợp, kịp thời.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ theo dõi, hỗ trợ định hướng tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả tuyên truyền các đơn vị cập nhật vào báo cáo tháng 01 năm 2024 của các chi, đảng bộ.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Thường trực Huyện uỷ,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Dương Thành Sơn